
 

 

 

 

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG GYDOL OES 
 

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD YN NHŶ PENALLTA, YSTRAD MYNACH 
AR DDYDD IAU, 19EG EBRILL 2018 AM 5.30PM. 

 

 
YN BRESENNOL: 

 
Y Cynghorydd W. David – Cadeirydd 

Y Cynghorydd G. Oliver – Is-Gadeirydd 
 
 

Cynghorwyr: 
 

C. Andrews, J. Bevan, P.J. Bevan, A. Collis, S. Cook, A. Farina-Childs, D.T. Hardacre, D. 
Havard, Mrs B. Miles, Mrs T. Parry, J. Roberts a R. Whiting 

 
 

Ar y cyd gyda: 
 

K. Cole (Prif Swyddog Addysg), S. Richards (Pennaeth Cynllunio Addysg a Strategaeth, A. 
West (Ysgolion 21ain Ganrif, Rheolwr Mynediadau a Gwaharddiadau), C. Evans (Swyddog 
Craffu Dros Dro) a E. Sullivan (Uwch Swyddog Gwasanaethau Pwyllgor). 

  
Hefyd yn Bresennol: 

 
Y Cynghorydd P. Marsden (Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad) 

 
 Aelodau Cyfetholedig: Mr M. Barry (Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr), Mr R. Morgan a Mr 

M. Western (Comisiwn Archesgobaethol ROC Caerdydd dros Gynrychiolydd Addysg). 
 
 
 Cyhoeddiadau’r Cadeirydd  
 
 Fe wnaeth y Cynghorydd W. David ar ran y Pwyllgor Craffu longyfarch Mrs S. Richards ar ei 

phenodiad fel Pennaeth Cynllunio a Strategaeth Addysg a dymunodd bob llwyddiant iddi yn y 
dyfodol. 

 
 
1.  YMDDIHEURIADAU DROS ABSENOLDEB 
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr M.P. James a R. Saralis a 
gan Mr D. Davies (Cymdeithas Llywodraethwyr Caerffili) a Mrs P.J. Ireland (UCA). 

 
 
2. DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
 

 Gofynnwyd am gyngor mewn perthynas â Chynghorwyr sydd hefyd yn Llywodraethwyr Ysgol 
ac a oedd angen datgan diddordeb o'r fath.  Cynghorwyd yr Aelodau gan fod yr adroddiad dan 
ystyriaeth yn cyflwyno cynigion cyffredinol ac ar draws y sir mewn egwyddor nad oedd 
gofyniad i ddatgan buddiant ar hyn o bryd.  Serch hynny gall hyn gael ei ailymweld yn 



 

nhelerau trwyddedau addas pan ddaeth prosiectau gorffenedig ymlaen i ystyried os oes 
angen. 
 
Ni chafwyd datganiadau o ddiddordeb ar ddechrau nac yn ystod y cyfarfod. 

 
 
3. CYNIGION BAND B ADDYSG AC YSGOLION 21AIN GANRIF  
  

Cyflwynodd Mrs S. Richards yr adroddiad a oedd yn amlinellu'r gwahanol brosiectau i'w 
hystyried o dan gynigion Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif ac roedd yn crynhoi’r ystyriaethau 
ac argymhellion y Gweithgor Trawsbleidiol a sefydlwyd i drafod y cynigion. 
 
Nodwyd y byddai’r holl brosiectau yn dibynnu ar gadarnhad am gyllid, achosion busnes unigol 
ac ymgynghoriad ffurfiol.    Hysbyswyd yr aelodau fod y Gweithgor Trawsbleidiol wedi 
cymeradwyo pob un o'r prosiectau yn unfrydol a fyddai hefyd yn destun asesiad anghenion o'r 
ddarpariaeth plant bresennol o fewn yr ardal ac ymarferiad dylunio, cwmpasu ac arolygu 
safleoedd yr ysgol. 
 
Cyfeiriwyd yr aelodau at adran 7 o’r adroddiad ac esboniwyd am y goblygiadau ariannol. 
Cadarnhaodd y Swyddog fod Llywodraeth Cymru (LlC) wedi cymeradwyo amlen cyllid 
uchafswm o £78miliwn o gyllid cyfalaf, a byddai'r Cyngor yn talu 50% ohoni a £32miliwn o 
gyllid refeniw trwy'r model MIM.  Esboniwyd sut y cyfrifodd Llywodraeth Cymru’r cyllid ar gyfer 
y prosiectau unigol a byddai'n cael ei benderfynu trwy ddefnyddio cyfradd y cytunwyd arno 
fesul metr sgwâr / disgybl yn y costau a ragwelir yn 2019.  Mae hyn yn sicrhau fod cyllid yn 
cael ei roi yn gyson ar draws Cymru. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i Mrs Richards am ei hadroddiad a chadarnhau y byddai pob prosiect 
yn cael eu hystyried a bod pleidlais yn cael ei gynnal yn unigol.  Gwahoddwyd yr Aelod 
Cabinet dros Addysg a Chyflawniad i wneud datganiad byr. 
 
Cadarnhaodd y Cynghorydd Marsden ei bod wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn bresennol yn 
lansiad Ysgol Idris Davies 3-18 yn Rhymni y bore hwnnw a oedd wedi bod yn rhan o gynigion 
Band A Ysgol 21ain Ganrif.  Ar ôl gweld y darn o waith canmoladwy hwn yn dwyn ffrwyth, 
gwelwyd yn amlwg fod yr angen i ddod â'r safon ddarpariaeth hon ar draws y fwrdeistref gyda 
chynigion Band B cyn i'r Aelodau helpu i gyflawni ecwiti’r ddarpariaeth hwn. 
 
Prosiect 1 - £4,884,700 
 
 Roedd y prosiect hwn yn cwmpasu 2 ran, yn gyntaf y cynnig i adeiladu ysgol newydd yn lle 
Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf ac adleoli disgyblion Ysgol Gynradd Brynawel i'r ysgol newydd 
neu i Ysgol Idris Davies 3-18.  Bydd y prosiect hwn wedyn yn caniatáu adleoliad Ysgol y 
Lawnt i’r safle gwag Ysgol Brynawel. 
 
 Nodwyd bod yna leoedd gwag arwyddocaol ym Mrynawel ac roedd gan safle Ysgol y Lawnt 
fel adeilad rhestredig nifer o heriau o ran defnydd presennol a’r dyfodol.  Sicrhaodd y 
Swyddog yr Aelodau y byddai'r cynnig yn destun ymgynghoriad gyda'r holl randdeiliaid 
perthnasol ac adolygiad o'r dalgylch. 
 
O ran y 3 safle posibl ar gyfer yr ysgol, gofynnodd Aelodau am eglurhad mewn perthynas â 
llwybrau diogel i ysgolion ac fe'u cynghorwyd y byddai hyn yn cael ei ystyried fel rhan o'r 
broses adolygu prosiect newydd.  Gofynnwyd am ddefnyddiau posib y dyfodol ar gyfer safle 
Ysgol y Lawnt a chadarnhaodd y Swyddog y byddai hyn yn fater i'r Tîm Rheoli Eiddo a 
fyddai'n edrych ar opsiynau i'w defnyddio yn y dyfodol. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 1 yn llawn, fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet 
i'w gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 



 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 1 fel y manylir 
yn adran 4.11.1 o adroddiad y Swyddog. 

 
 Prosiect 2 - £13,660,965 – Rhan 1 a Rhan 2 
 

Roedd y prosiect hwn yn cwmpasu dwy ran, i adleoli Ysgol Gynradd Tŷ’n-y-wern i safle Ysgol 
Uwchradd Bedwas ac adnewyddu safle bresennol Tŷ’n-y-wern i greu Ysgol Gynradd 
Gymraeg (Rhan 1) newydd ac adeiladu ysgol newydd i gymryd lle'r Ysgol Cwm Gwyddon 
bresennol ar hen safle Ysgol Uwchradd Cwmcarn ar ôl iddi gau (Rhan 2). Cadarnhaodd Mrs 
Richards fod y prosiect hwn yn cyd-fynd â'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg trwy 
greu darpariaeth ychwanegol cyfrwng Cymraeg yn yr ardaloedd hynny lle nodwyd fod 
anghenion. 
 Byddai hefyd yn gweld gostyngiad mewn mannau dros ben mewn darpariaeth uwchradd ac 
yn gwneud arbedion amcangyfrifedig o £654,000 ar gostau cynnal a chadw ôl-groniad.    
Nodwyd y byddai’r cynnig yn amodol ar adolygiad y dalgylch o ddarpariaeth Cyfrwng 
Cymraeg o fewn basn Caerffili. 
 
Mynegodd Aelod bryder ynglŷn â cholli'r cae a thir pêl-droed ar safle Ysgol Uwchradd Bedwas 
a chynghorwyd, er bod union leoliad yr adeilad newydd eto i'w benderfynu, byddai lefel y 
cyfleusterau chwaraeon yn yr ysgol yn cael eu cynnal.   
 Gofynnodd yr Aelodau hefyd a fyddai'r £13,660,695 yn ddigonol i ariannu'r prosiect yn llwyr a 
dywedwyd wrthynt fod y cyllid bellach yn cael ei bennu gan LlC yn seiliedig ar BB98 / 99 i 
sicrhau cysondeb ledled Cymru. Gallai'r gyllid ychwanegol fod yn berthnasol i unrhyw gostau 
abnormal y byddai angen eu dangos yn y cam Achos Busnes. Fodd bynnag, er mwyn rhoi 
sicrwydd, cadarnhaodd yr aelodau i Mrs Richards bod gan Gaerffili hanes profedig o ddod â 
phrosiectau i mewn ar amser ac o fewn y cyllideb. 
 
 Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â'r galw yn ardal Bedwas o ran darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg a dilysrwydd y lefelau rhagamcanol, teimlai'r Aelod nad oedd hyn wedi'i 
brofi ac nad oedd yn adlewyrchu'r safbwyntiau a fynegwyd yn lleol.  Cyfeiriodd Mrs Richards 
yr aelod i'r Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg ac ailadroddodd y byddai pob prosiect 
yn destun proses ymgynghori helaeth gyda'r holl randdeiliaid perthnasol.  
Ar ôl ystyried Prosiect 2, fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo a thrwy ddangos dwylo ac wrth nodi bod 1 yn erbyn fe’i cytunwyd gan y mwyafrif 
yn bresennol. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 2 fel y manylir 
yn adran 4.11.2 o adroddiad y Swyddog. 

  
  
 Prosiect 3 -11,021,525 
 

Mae'r prosiect hwn yn cynnig safle adeiladu newydd ar gyfer Ysgol bresennol Plasyfelin ar y 
safle presennol ac ehangu Ysgol Gynradd Iago Sant.  Byddai'r cynigion yn cynyddu nifer y 
lleoedd ysgol o fewn Basn Caerffili i gwrdd â'r galw a ragwelir yn y dyfodol, dileu ysgol 
categori C mewn perthynas â chyflwr ac addasrwydd a gwneud arbediad amcangyfrifedig o 
£705K ar gostau cynnal a chadw ôl-groniad.  Bydd hefyd yn gweld cyfleoedd cynyddol er 
mwyn i’r gymuned ddefnyddio a darpariaeth gofal plant ar y safle.  
 
Cododd Aelod ymholiad mewn perthynas â'r effaith ar y datblygiad arfaethedig ar yr unig 
Ysgol Ffydd yn yr ardal ac os oedd asesiad wedi'i wneud yn ymwneud â hyn.  Cadarnhaodd 
Mrs Richards, gan fod y rhain yn gynigion mewn egwyddor, nad oedd unrhyw asesiad effaith 
wedi'i wneud hyd yn hyn. Pwysleisiodd yr Aelod nad oedd y ddarpariaeth ffydd yn gyfyngedig 
i’r Eglwys Gatholig yn unig.  Cytunodd y swyddog a chadarnhaodd fod yr Eglwys yng 
Nghymru wedi gofyn i gwrdd yn ddiweddar i drafod y ddarpariaeth yn yr ardal. Gofynnodd yr 
aelod hefyd a gall y cwestiwn o ddarpariaeth ffydd gael ei gynnwys mewn unrhyw 
ymgynghoriad er mwyn amlygu a sefydlu lefel y galw. Dywedodd y swyddog fod hwn eisoes 
wedi'i wneud fel rhan o'r ymgynghoriad dadansoddi data geni byw. Er bod y data cyfredol yn 



 

cadarnhau bod digon o leoedd i gwrdd â'r galw pe na bai cynnydd amlwg yn y galw am 
ddarpariaeth ffydd y gellid mynd i'r afael â hyn o fewn cynigion band C  
 
Ar ôl ystyried Prosiect 3 - ailosod Ysgol Plasyfelin fe'i cytunwyd ac eiliwyd, yn amodol ar 
gynnwys yr ymgynghoriad uchod, argymhellir i'r Cabinet ei gymeradwyo a thrwy ddangos 
dwylo ac wrth nodi bod un yn erbyn hyn cytunwyd gan y mwyafrif yn bresennol. 
 
Mewn perthynas ag ehangu Ysgol Gynradd Iago Sant fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei 
argymell i'r Cabinet i'w gymeradwyo, fodd bynnag, pe na fyddai'r cais cynllunio disgwyliedig 
yn dwyn ffrwyth, ni ddylid symud y prosiect hwn ymlaen a thrwy godi dwylo ac wrth nodi fod 
un yn erbyn, cytunwyd gan y mwyafrif yn bresennol. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn dibynnu ar ganlyniad cynigion cynllunio yn y 
dyfodol yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 3 fel y manylir yn adran 4.11.3 o adroddiad 
y Swyddog. 

 
 Prosiect 4 - £5,000,000 
 

 Cynigiodd y prosiect hwn ehangu Ysgol Arbennig a Chanolfan Adnoddau'r Cae Drindod i 
ddarparu ar gyfer y galw yn y dyfodol a gofynion Mesur Diwygio Anghenion Dysgu 
Ychwanegol.  Dywedodd Mrs Keri Cole wrth yr Aelodau y byddai'r datblygiad hwn yn caniatáu 
i'r Awdurdod gwrdd â'r galw yn y sir gan ddod â phlant ag anghenion cymhleth yn ôl i'r ardal a 
lleihau'r costau cynyddol o ffynonellu darpariaeth y tu allan i'r Sir.  Hysbyswyd yr Aelodau y 
byddai cyfyngiadau yn yr ardal a byddai angen gwneud astudiaeth dichonoldeb. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 4 fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 4 fel y manylir 
yn adran 4.11.4 o adroddiad y Swyddog. 

 
 Prosiect 5 - £1,000,000 
 

 Cynigiodd y prosiect hwn yr egwyddor o sefydlu Uned Cyfeirio Disgyblion (UCD) i ddarparu 
ar gyfer y galw cynyddol am ddarpariaeth Addysg fewnol Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS).  
Byddai hyn yn caniatáu i'r Cyngor gwrdd â’r galw yn y dyfodol a nodwyd yn bresennol ar gyfer 
Addysg Heblaw yn yr Ysgol.  Cadarnhaodd Mrs Richards fod mwy a mwy o blant sy’n fregus 
gydag ymddygiad cymhleth a heriol o fewn ein system addysg sydd angen darpariaeth 
ragweithiol ac arbenigol i'w cefnogi i ddychwelyd nôl i addysg brif ffrwd.  Cyfeiriodd Mrs Cole 
at gyfleusterau Glan y Nant fel canolfan ragoriaeth a byddai'n edrych i weld y ddarpariaeth o 
ansawdd uchel hon yn cael ei ddyblygu. 
 
Nododd yr aelodau’r cyllid a ddyrennir i’r prosiect hwn a holi a fyddai hyn yn ddigonol.  
Esboniodd y Swyddog y byddai hyn mewn egwyddor yn adnewyddu yn hytrach na phrosiect 
adeiladu newydd ac y dylai Aelodau gadw mewn cof na fyddai'r ddarpariaeth hon yn parhau 
trwy addysg y disgyblion ond yn ffordd nôl i'r brif ffrwd gan ddarparu cefnogaeth hyblyg a allai 
ehangu neu leihau yn dibynnu ar lefel yr angen. 
 
Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas ag unrhyw safleoedd arfaethedig a chadarnhaodd 
Swyddogion nad oedd unrhyw un wedi'i nodi yn ystod y cyfnod cynnar hwn.  Gyda hyn mewn 
cof, gofynnodd yr Aelodau, pan ystyriwyd safle y dylai gynnwys digon o le y tu allan i ganiatáu 
ardaloedd hamdden a chwarae. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 5, fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 5 fel y manylir 
yn adran 4.11.5 o adroddiad y Swyddog. 



 

 
 
 Prosiect 6 - £33,000,000 
 

 Mae'r prosiect hwn yn amlinellu £32M o waith adnewyddu Ysgolion Uwchradd ac 
adnewyddiad o £10M o Ysgolion Cynradd, gellir penderfynu ar faint y gwaith gan ddefnyddio 
arolygon amod 2018/19 ceisiadau ar y cyd â’r amgen arfaethedig y dyfodol o ganlyniad i’r 
ceisiadau cynllunio i ddod.  Gallai'r gwaith adnewyddu gynnwys gwaith mewnol fel adnewyddu 
labordy, toeon, gosod ffenestri a chyfleusterau arlwyo ynghyd â gwelliannau i gyfleusterau 
chwaraeon.  Nodwyd fod y Penaethiaid yn gefnogol iawn o’r rhaglen hon.  
 
Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â phrosiectau adeiladu a darpariaeth addysg yn y 
dyfodol a esboniwyd y fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo'r defnydd a ragwelir yn seiliedig ar 
ddatblygiad tai.  Cadarnhaodd Mrs Andrea West fod y galw am y Gymraeg a Ffydd yn cael ei 
ystyried yn y cyfrifiad hwn a chytunodd i'w ddosbarthu i'r Aelodau yn dilyn y cyfarfod. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 6 fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 6 fel y manylir 
yn adran 4.11.6 o adroddiad y Swyddog. 

 
Prosiect 7 - £5,893,390 
 
Cynigiodd y prosiect hwn gyfuno Ysgolion Cynradd y Parc a Gilfach i adeilad newydd ac 
ailwampio Ysgol Gynradd y Parc i ddarparu ar gyfer adleoli Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 7 fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 7 fel y manylir 
yn adran 4.11.7 o adroddiad y Swyddogion. 
 

 
 Prosiect 8 - £4,000,000 
 

Cynigiodd y prosiect hwn gyfuno Ysgol Fabanod Llanfabon ac Ysgol Iau Llancaeach ac 
ehangu ac adnewyddu Ysgol Fabanod Llanfabon i ddarparu ar gyfer yr Ysgol Gynradd 
newydd. 
 
Mynegodd yr Aelodau bryder ynglŷn â maint y safle ac a fyddai'n ddigon mawr i ddarparu ar 
gyfer ysgolion a mannau awyr agored.  Cadarnhaodd y Swyddog fod yna heriau gyda'r safle, 
ond mae ymchwiliad cychwynnol y safle wedi cadarnhau bod digon o le i ledaenu'r estyniad a 
chreu yr ardaloedd chwarae a pharcio awyr agored sy'n ofynnol  
Cyfeiriwyd at ddefnyddiau safle Ysgol Llancaiach yn y dyfodol gan y byddai hyn yn bryder i'r 
gymuned leol a dylid ei ystyried yn ystod unrhyw ymarfer ymgynghori yn y dyfodol. 
Hysbyswyd yr Aelodau y byddai ymarfer ymgynghori ar y cyfuno yn cael ei wneud gyda'r holl 
randdeiliaid perthnasol fel yr amlinellwyd yng Nghôd Trefniadaeth Ysgolion 2013.  
Mater i'r Tîm Rheoli Eiddo fyddai'r defnyddiau posibl ar gyfer safle Llancaiach yn y dyfodol a 
fyddai'n edrych ar opsiynau i'w defnyddio yn y dyfodol. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 8 fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 8 fel y manylir 
yn adran 4.11.8 o adroddiad y Swyddogion. 

 
 Prosiect 9 - Model Buddsoddi Trefol Uwchradd (MIM) - £28,000,000 - £32,000,000 



 

 
Dywedodd Mrs Richards wrth y Pwyllgor y byddai maint a natur y prosiect hwn yn cael ei 
benderfynu gan adolygiad cynhwysfawr ac ymarfer ymgynghori mewn perthynas â 
darpariaeth addysg chweched dosbarth, un rhyw a lleoedd dros ben yng Ngorllewin Caerffili. 
 
Cydnabu'r Aelodau yr angen i fynd i'r afael â'r meysydd a nodwyd uchod ac roeddent yn 
ymwybodol o'r cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â'r prosiect a gofynwyd am gyflwyno adroddiad 
pellach ar yr MIM i'r pwyllgor craffu hwn cyn symud ymlaen i'r cyfnod ymgynghori. 
 
Gofynnodd Aelod fod ehangu'r ddarpariaeth Ffydd hefyd yn cael ei gynnwys wrth adolygu 
darpariaeth 6ed Dosbarth mewn Ysgolion Uwchradd a chytunodd y Swyddog y byddai hyn yn 
cynnwys Saesneg, Cymraeg ac Addysg Ffydd. 
 
Ar ôl ystyried Prosiect 9 fe'i cytunwyd ac eiliwyd ei fod yn cael ei argymell i'r Cabinet i'w 
gymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol ar hyn. 
 

ARGYMHELLWYD bod y Cabinet yn cymeradwyo egwyddor Prosiect 9 fel y manylir 
yn adran 4.11.9 o adroddiad y Swyddog. 

 
 Ar ôl ystyried pob un o'r prosiectau, cyfeiriodd y Cadeirydd yr Aelodau at yr argymhellion yn 
adran 10.1 a 10.2 o adroddiad y Swyddogion.  Fe'i cytunwyd ac eiliwyd bod yr argymhellion 
ynddynt yn cael eu cymeradwyo ac wrth ddangos dwylo, cytunwyd yn unfrydol am hyn. 
 
 ARGYMHELLIR fod:- 
 

 (i)   sylwadau ac argymhellion y Pwyllgor Craffu Addysg Gydol Oes yn cael eu 
hadrodd i'r Cabinet fel rhan o'r broses ymgynghori;  

 
Y Cabinet yn cael ei gymeradwyo mewn egwyddor y bydd y Cyngor yn cyflwyno 

Rhaglen Band B Ysgolion 21ain  Ganrif, yn amodol ar gadarnhau cyllid ar 
gyfer prosiectau unigol, achosion busnes yn cael eu cymeradwyo gan 
Lywodraeth Cymru a chanlyniad yr ymgynghoriadau unigol.   

 
 
 
 Terfynwyd y cyfarfod am 19.12pm 
 
 Wedi'i gymeradwyo fel cofnod cywir ac yn ddarostyngedig i unrhyw ddiwygiadau neu 

gywiriadau a gytunwyd a'u cofnodwyd yng nghofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar  22ain Mai 
2018 fe'u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

 
 

_______________________ 
CADEIRYDD 

 


